



จดหมายข่าวส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน 2553

เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยางพารากระทบภัยแล้ง

เรียน เกษตรกรชาวสวนยางพารา

ด้วยจังหวัดเลย ได้เกิดปัญหาภัยแล้งเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานหลายเดือนติดต่อกัน คือตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2552 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เอลนีโนที่มีผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และเกษตรกรชาวจังหวัดเลยบางส่วนได้เข้าเดิมปัญหา โดยการแผ้วถางป่าและจุดไฟเผาที่ขาดการจัดการที่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาไฟไหม้สวนยางพารา สวนไม้ผล เป็นจำนวนมาก จากภาวะภัยแล้งดังกล่าวเป็นวิบากกรรมที่ส่งผลให้ต้นยางพารามีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรง บางสวนมีใบเหี่ยวเฉา ยืนต้นตาย และมีอาการโคนไหม้ น้ำยางไหลทางด้านทิศใต้ที่เกิดจากการเผาไหม้ของแสงแดดที่มีความเข้มข้นของแสงสูงมาก

ลักษณะอาการและการดูแลรักษา

สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้หมั่นตรวจสอบสวนยางพาราอย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตอาการดังนี้

1. หากสวนยางถูกไฟไหม้ สวนยางเล็กอายุ 1 – 2 ปี แนะนำให้ปลูกใหม่ หากอายุยาง 2 ปีขึ้นไป ให้ทำด้วยปูนขาวผสมเกลือแกง อัตรา 2 ต่อ 1 ส่วน ละลายน้ำ ทาลำต้นตั้งแต่โคนต้นอย่างน้อย 1 เมตรขึ้นไป หลังจากไฟไหม้สวนทันที หากต้นยางตายที่มีอายุไม่เกิน 4 ปี ให้ปลูกซ่อม หากอายุเกิน 4 ปี ให้ปลูกไม้อื่นทดแทน เช่น ไม้แดง ไม้ประดู่ สะเดาช้าง เป็นต้น



2. หากสวนยางมีอาการใบเหี่ยวเฉา จากการขาดน้ำอย่างรุนแรงที่มีผลกระทบจากภัยแล้ง หากจัดการระบบน้ำได้แนะนำให้ให้น้ำเฉพาะจุดคือที่โคนต้นเพื่อให้ความชื้นถึงรากแก้ว เช่น ให้แบบน้ำหยดหรือแบบมินิสปริงเกอร์ เป็นการประหยัดน้ำและต้นทุน ทั้งนี้ต้องใช้วัสดุเศษพืชคลุมโคนต้นด้วย หากไม่มีน้ำ แนะนำให้ใช้ปูนขาวผสมเกลือแกง อัตรา 2 ต่อ 1 ส่วน ละลายน้ำ ทาลำต้นให้รอบตั้งแต่โคนจนสุดมือเอื้อม ซึ่งสามารถชะลอการเหี่ยวเฉาตาย เพื่อรอฝนตามฤดูกาลได้เช่นกัน

3. หากต้นยางมีอาการโคนต้นด้านทิศใต้มีรอยแผลไหม้ น้ำยางไหล แนะนำให้ป้องกันรักษาต้นยาง โดยการทาปูนขาวผสมเกลือแกง อัตรา 2 ต่อ 1 ส่วน ละลายน้ำ ทาด้านยางจากโคนต้นจนสุดมือเอื้อมทุกต้น วิธีนี้จะทำให้เกิดผลดี เกษตรกรควรทาต้นยางพาราตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวหรือช่วงยางผลัดใบ จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้มาก และเกิดผลดีหลายประการ กล่าวคือ ลดการเหี่ยวเฉาขึ้นต้นตายจากการขาดน้ำอย่างรุนแรง ลดการเกิดโคนไหม้จาแสงแดด ลดการเกิดโรคที่เกิดตามลำต้นยางพารา เป็นธาตุอาหารแก่ต้นยางหลังฝนตก เป็นต้น



นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
เมษายน 2553